

Số: 05 /2017/CV-VPB

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2017

V/v: khóa tỷ lệ sở hữu của  
nhà đầu tư nước ngoài tại VPBank

**Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT CỦA VPBANK**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc đăng ký, lưu ký chứng khoán, HĐQT đã thực hiện việc đăng ký cổ phiếu VPBank tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD).

Theo quy định tại Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014 của Chính Phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của TCTD Việt Nam thì một cá nhân nước ngoài được sở hữu tối đa 5% vốn điều lệ VPBank (VĐL), một tổ chức nước ngoài được sở hữu tối đa là 15% VĐL, một nhà đầu tư Chiến lược nước ngoài được sở hữu không quá 20% VĐL và Tổng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa 30% VĐL của VPBank.

Đồng thời, theo quy định hiện hành, nhà đầu tư nước ngoài được chủ động thực hiện mua và sở hữu dưới 5% Vốn điều lệ VPBank mà không phải xin chấp thuận của cơ quan nhà nước, việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu VPBank sau khi niêm yết thực hiện theo các quy định về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán.

Để giữ lại một tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược do VPBank lựa chọn có năng lực và khả năng hỗ trợ, mang lại lợi ích tốt nhất cho ngân hàng, thì VPBank cần phải làm các thủ tục xin phép UBCKNN và VSD cho khóa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VPBank ngay từ khi làm thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khoán.

Do đó, Kính đề nghị quý vị cổ đông cho ý kiến biểu quyết về việc khóa/chốt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VPBank tối đa là 20% vốn điều lệ VPBank trong Phiếu lấy ý kiến đính kèm. Phương thức biểu quyết thực hiện theo hướng dẫn tại Phiếu lấy ý kiến.

Công văn này cùng tất cả các tài liệu có liên quan được đồng thời đăng tải trên website của VPBank (<http://www.vpbank.com.vn>) để quý vị cổ đông tiện tra cứu và thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết trong trường hợp không nhận được công văn này qua đường bưu điện.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT



**Ngô Chí Dũng**